

Hung Dao

Feb 23 at 7:04 PM

Subject: DOI SONG :Nhân sinh ngắn ngủi, xin hãy bước qua oán hận

**Nhân sinh ngắn ngủi, xin hãy bước qua oán hận
Tha thứ là vượt qua tâm hận.**

Trong một thị trấn nhỏ, một thị trấn nông gia có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia...

Người em đi một túi giấy bọc trên máy để mua rượu đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, túi giấy bọc đã biến mất.

Người em hỏi người anh: "Anh có thấy túi giấy bọc đâu không?".

Người anh đáp: "Không".

Tuy vậy, người em vẫn không ngừng tìm kiếm và gọi hỏi: "Anh không thấy không đúng không. Túi giấy bọc không thấy đúng không và chúng tôi đi tìm nó! Chắc chắn anh phải thấy nó!".

Số buốc tại phòng phát trong giờ nói của người em. Căng thẳng bắt đầu tăng lên, số oán giận cũng theo đó mà lên vào. Không lâu sau, một chiếc hộp gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Số thù địch và oán giận cũng lên lên trong 20 năm tiếp theo, lan đến cả gia đình của họ.

Một tở giởy bở c nhở khiở n tình cở m anh em rở n nở t.

Một ngày nỏ, một ngỏỏ i đàn ông đở xe ngay trỏỏ c cở a hàng. Ông ta bỏỏ c vào và hỏ i ngỏỏ i bán hàng: "Anh đã ở đây bao lâu rỏ i?". Ngỏỏ i bán hàng đở rỏ ng anh đã ở đây cở cuỏ c đỏ i. Vỏ khách nói tỉỏ p: "Tôi phỏ i nói vỏ i anh đỏ u này. 20 năm trỏỏ c, tôi đã đỏ xe lỏ a và tỏ t vào thỏ trỏ n này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suỏ t 3 ngày. Khi tôi đỏ n đây bỏ ng cở a sau và thỏ y tở giởy bở c trên máy tính tỉỏ n, tôi đã bỏ vào túi mình rỏ i ra ngoài. Nhỏ ng năm qua tôi không thỏ quên đỏ u đó. Tôi biỏ t nó không phỏ i là món tỉỏ n lỏ n nhỏ ng tôi phỏ i quay lỏ i đây và xin anh thỏ lỏ i".

Ngỏỏ i đàn ông lỏ một ngỏ c nhiên khi thỏ y nhỏ ng giỏ t nỏỏ c mỏ t lẫn trên má cở a ngỏỏ i bán hàng trỏ c tuỏ i trung niên này.

Anh ta đỏ nghỏ : "Ông có vui lòng sang cở a bên và kỏ lỏ i chuyỏ n này cho ngỏỏ i đàn ông trong cở a hàng đó đỏỏ c không?".

Rỏ i ngỏỏ i đàn ông lỏ càng ngỏ c nhiên hỏ n khi thỏ y hai ngỏỏ i đàn ông trung niên, trông giỏ ng nhau, ôm nhau khóc ngay trỏỏ c cở a hàng. Sau 20 năm, rỏ n nỏ t giỏ a hỏ đã đỏỏ c hàn gỏ n. Bỏ c tỏỏ ng thù hỏ n chia cỏ t hai anh em hỏ đã đỏỏ c phá bỏ .

Đỏ i ngỏỏ i nhỏ con đỏỏ ng. Hãy làm nó ngát hỏỏ ng bỏ i nhỏ ng bông tulip – loài hoa biỏ u trỏ ng cở a lòng tha thỏ .

"Tỏ kiỏ n hỏ ng sỏ t toang đê vỏ ", đôi khi, chỏ mỏ t hiỏ u lỏ m nhỏ cũng có thỏ phá hỏ ng mỏ i quan hỏ sâu sỏ c cở a cỏ đỏ i ngỏỏ i. Vỏ n là mỏ t chuyỏ n không đáng kỏ , nhỏ ng vì nghi ngỏ và không thỏ tha thỏ , sỏ tỏ n thỏỏ ng cỏ thỏ lỏ n đỏ n lên.

***SUY TỎ VÀ QUYỎ T TÂM HÀNH ĐỎ NG:** Có nhỏ ng đỏ u chúng ta không thỏ thỏ y, cũng khó có thỏ tỏỏ ng tỏỏ ng ra, nỏ m ngoài khỏ nỏ ng phán đoán, nhỏ ng lỏ i có thỏ lý giỏ i hành vi cở a ngỏỏ i khác. Trong tình huỏ ng chúng ta không thỏ lý giỏ i mỏ t sỏ viỏ c nào đó, thì hãy cỏ chỏ n mỏ t niỏ m tin tích cỏ c. "Có thỏ , anh yỏ đang gỏ p khó khăn nào đó". "Có lỏ , mỏ t sỏ cỏ bỏ t ngỏ nào đó đã xỏ y ra, đó không phỏ i là lỏ i cở a cô y"... Thỏ thì chúng ta có thỏ tránh đỏỏ c mỏ i sỏ hiỏ u lỏ m đáng tỉỏ c, và mỏ rỏ ng lòng yêu thỏỏ ng.

Nhân sinh ng n ng i, xin hãy b qua oán h n!
